

กิจกรรมการปลูกจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัล
 ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบาย No Gift Policy
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

มอบนโยบายงดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกช่วงเทศกาล ตามนโยบาย No Gift policy

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
Thung Thong Subdistrict Municipality
 ตำบล 5 ประจําเดือน มีนาคม พ.ศ.2567

วาระ
ประชาสัมพันธ์

นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์
 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

วันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น.
 นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง พร้อมคณะผู้บริหาร และ นายสุโขทัย เกียรติเพชร รอง.กองช่าง(รักษาการแทนปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง) ประชุมพนักงาน กง
 พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานราชการ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและสวของโยธาของรัฐบาลโดยข้าราชการและ
 1. แจ้งงานเบื้องต้นและสรรเสริญสาธุการ สักดิ์ เจริญรุ่งเรืองกับพสกยาตุรงค์และกษัตริย์ ในวาระเดือน มีนาคม- พฤษภาคม พร้อมเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และติดต่อไป
 2. ประชาสัมพันธ์การมอบรางวัลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเยี่ยม
 3. การทำอินทนิลของข้าราชการ พนักงาน ใ้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด พร้อมเตรียมรับสวทกรมฯ ตลอดเวลา เมื่อมีผู้แจ้งเหตุหรือประชาชนร้องขอความช่วยเหลือ
 4. ทำการปฏิบัติงานที่ของพนักงานเทศบาล และ กง ใ้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเชิงป้องกันและกั้น ช่วยเหลือป้องกันและกั้น เพื่อเป็นผลสัมฤทธิ์ดี
 5. การประเมิน ITA (Integrity and Transparency Assessment) การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และ
 6. จัดให้เป็นเจ้าภาพประจําจํว วมในการจัดงาน "MOI Waste Bank Week- มาทไทยปลอดปรกมลภาวะสํารัง 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 มาทฯ" ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ
 7. มอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบาย No Gift policy
 8. ฝึกอบรมเทศบาลทุกคน ครอบคลุมถึงความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์และให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม และไม่รับราชการประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมใ้บันทึกภาพ
 9. จบการประชุมประชุม ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมานี้ ประชาชนได้เสนอแนะในแบบประเมินความพึงพอใจใ้มีการสือหาพัฒนาบริการเพื่อเข้าร่วมโครงการ ในการนี้ นายธรรม
 สรรพชัย ภาไพฑูย์ ภัทริศระกษิโยธยาและแผนกช่างฯกร เสนอใ้มีการจัดตั้งพัฒนาแผนกร ภายใ้โครงการแผนกประสส
 การประชุมดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง
 139 หมู่ 6 อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170
 Facebook: Tungtong Chaiyaphum
 Page: เทศบาลตำบลทุ่งทอง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
 www.tungtong.go.th
 โทรสาร 044-816838

ภาพ / ข่าว ทีมงานประชาสัมพันธ์
 ทต.ทุ่งทอง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

ผู้จัดทำสื่อ
 น.ส. จรรยาภักษ์ หมั่นอุตส่าห์
 ผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์
 โทร. 0934967282

นายธรรมบรรณวิทย์ ภาไพฑูย์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 (ผู้กำกับกรรณกิจสื่อ)
 โทร. 0881024199



เมื่อวันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง ได้มอบนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในการประชุมประจำเดือนพนักงาน ครู พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นการดำเนินการให้สอดคล้องตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) ทั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ปลุกจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรในสังกัด เทศบาลตำบลทุ่งทอง ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน จำนวน ๗๕ คน ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยการไม่แสวงหา รับ และให้ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจมีผลต่อดุลยพินิจหรือการตัดสินใจ อันอาจจะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

นอกจากนี้ การดำเนินการดังกล่าวยังเป็นการเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ เพื่อให้เป็นมาตรการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจและมีพฤติกรรมการปฏิบัติอยู่ในกรอบและเป็นแบบอย่างที่ดี อันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยรวม

กิจกรรมการแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต



การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลตามนโยบาย

